
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          การโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร  

ประเด็นสำคัญ 
     1. การเมืองไม่เกี่ยวข้องคำสั่งย้าย 
     สื่อที่นำเสนอ (เพ่ิมเติม) : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก., แนวหน้า, mcot, mono29, newtv, news1live, 
topnews)  
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า รัฐมนตรีจะหารือกับปลัด สธ. เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการตั้งแต่ระดับ C10 ขึ้นไปเท่านั้น เนื่องจากต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม. ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับตำ่
กว่า C10 ลงไป จะเป็นอำนาจของปลัด สธ. เพราะถือว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการ รัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและฝ่ายการเมือง
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นอน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน 
     - นายสมบูรณ์ คำแหง ประธาน คกก.ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) โพสต์ว่า เรื่องย้าย นพ.สุภัทร ออก
จากพ้ืนท่ี อ.จะนะ เป็นการสมรู้ร่วมคิดและทำกันอย่างเป็นขบวนการตั้งแต่พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลัง
ประชารัฐ มีความพยายามย้ายหมอหลายครั้ง ครั้งแรกจากเมื่อปี 2555-2560 จากนพ.สุภัทรออกมาแสดงท่าทีคัดค้าน
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งต้องย้อนไปดูว่าพรรคใดอยู่เบื้องหลังผลประโยชน์ ครั้งที่ 2 ปี 2564 นพ.สุภัทร ออกมา
วิพากษ์โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ผู้บริหาร ศอ.บต. คือ รองนายกฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ จนทำให้รัฐบาลต้องยอมรับ
ข้อเสนอจัดทำ SEA และมีผลให้ยุติโครงการไว้ก่อน และครั้งนี้คือฝีมือของพรรคภูมิใจไทย หลัง นพ.สุภัทร ออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ รมต.อนุทิน ต่อความผิดพลาดในการบริหารจัดการวัคซีน และ ATK จนถึงนโยบายกัญชาเสรี  การย้ายหมอ   
สุภัทรเป็นเรื่องหนักใจของขรก.ระดับสูงเสี่ยงจะถูกฟ้องศาลปกครอง จึงมีการวางแผน เริ่มจากทำให้ตำแหน่ง ผอ.รพ.สะบ้า
ย้อยว่างลง ใช้ข้ออ้างมีปัญหามากไม่สามารถหาใครมาแก้ปัญหาได้ ประชาชนไม่ได้โง่ การย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ 
     2. ไม่ทบทวนคำสั่งย้าย 
     สื่อทีน่ำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., news1live)  
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า คำสั่งโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ ผู้มีสิทธิพิจารณาทบทวน
คำสั่งคือผู้ลงนาม มีการเปิดช่องให้ผู้ถูกโยกย้ายส่งเรื่องอุทธรณ์  
     - นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขต 12 กล่าวว่า ก่อนออกคำสั่งมีการพิจารณารอบคอบแล้วจะไม่มีการทบทวนคำสัง่อกี 
ทั้งนี้ มีการคุยกันมานานแล้วตั้งแต่ ธ.ค.65 ซึ่ง รพ.สะบ้าย้อย มีปัญหาและต้องการคนเก่งเข้าไปพัฒนาจริงๆ  
     สื่อที่นำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท 
     - เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์โพสต์ของ ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ มศว. ระบุ ปลัด สธ. จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ 
     - เพจชมรมแพทย์ชนบท ระบุ ปลัด สธ.หาตัวช่วย พร้อมแชร์จดหมายข่าวของชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
เป็นข้อคิดเห็นของ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ต่อกรณีคำสั่งโยกย้าย นพ.สุ
ภัทร ว่าการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติสำหรบั ขรก. ไม่ว่าจะทำงานท่ีใดก็สามารถทำงานพัฒนา รพ.เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ได้เหมือนกัน ถามว่าหากนพ.อนุกูล ถูกย้ายจาก ผอ.รพ.ราชบุรี ไปเป็น ผอ.รพ.บ้านโป่งซึ่งมีปัญหาสภาพคล่อง โดยไม่มีการ
พูดคุย จะเป็นธรรมหรือไม่ 
     สื่อที่นำเสนอ (เพ่ิมเติม) : นสพ.ไทยรัฐ 
     - นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ และประธานชมรม นพ.สสจ. กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เป็นเรื่องปกติของข้าราชการ  
มีทั้งย้ายในจังหวัด-ข้ามจังหวัด ทั้งสมัครใจและผู้บริหารพิจารณาตามเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับทางราชการ  การย้าย  
ผอ.รพ.ชุมชน ไม่ต้องเสนอรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง โดยผู้ตรวจราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนปลัด สธ. ได้ ตามที่ได้รับ
มอบอำนาจมา ซึ่งขั้นตอนคือ นพ.สสจ. พิจารณา และเสนอให้ผู้ตรวจราชการลงนามคำสั่ง 
     3. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งย้าย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, thaipbs, hfocus, topnews, thereporters, ch7) 
     - เครือข่ายสลัม 4 ภาค โพสต์ระบุ วันที่ 30 ม.ค.66 นัดรวมตัวคัดค้านคำสั่งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมต่อ นพ.สุภัทร ณ 
บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข เวลา 09.00 น.  
     สื่อที่นำเสนอ (เพ่ิมเติม) : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thaipbs 
     - นายนิมิตร์ เทียนอุดม ท่ีปรึกษา ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงกรณีคำสั่งย้ายหมอสุภัทรว่า ถ้าบอกว่าย้ายตามระบบคง
ไม่ใช่ เพราะ รพ.ชุมชน แตกต่างจาก รพ.จังหวัด รพ.ชุมชนต้องคลุกคลีกับชุมชน ทางที่ดีท่ีสุด ผู้บริหาร สธ. ควรอธิบายเหตุผล 
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เพราะหากไม่ชัดเจนเกิดความสงสัย ย่อมไม่ส่งผลดีต่อระบบธรรมาภิบาลสาธารณสุขภาพรวม  
     - นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย และภาคประชาชนภาคใต้ เดินทางไปเรียกร้องที่ สสจ.สงขลา  
ขอให้นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. ยกเลิกคำสั่งย้ายภายใน 3 วัน หากไม่คืบหน้าจะเคลื่อนไหวอีก โดยระบุว่า 
เป็นครั้งแรกที่เพิ่งมีระเบียบการย้ายออกมา เมื่อ 23 ม.ค. ที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ตรวจราชการ สธ. ย้าย ผอ.รพ.ชุมชนได้  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
     - นายบรรจง นะแส ระบุ การย้าย นพ.สุภัทร ทางพฤตินัยส่อว่าเป็นการกลั่นแกล้ง นายกฯ ควรพิจารณาปัญหาแล้วยื่นมือ
เข้ามาแก้ไข ปัญหาที่ รพ.สะบ้าย้อย หากให้ รอง ผอ.ท่ีมีอยู่ในพื้นที่ รู้ปัญหาดีอยู่แล้ว เป็นผู้แก้ปัญหาจะตรงจุดกว่า 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, nationonline, mcot) เพจชมรมแพทย์ชนบท 
     - น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานสาธารณสุข และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ขอให้ สธ.ทบทวนคำสั่ง
โยกย้าย นพ.สุภัทร มีคนตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการโยกย้าย อย่าลืมว่าหากพบความผิดปกติ ไม่เป็นธรรม ผู้สั่งการก็จะมี
ความผิดตามกฎหมาย คำสั่งนี้ได้บั่นทอนกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งใหญ่เล็ก อย่าเปลี่ยนสีเสื้อกาวน์ อย่าเปลี่ยนขาว
เป็นอย่างอื่น 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, news1live, sondhitalk, themattter) 
     - เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ออกแถลงการณ์ตอบโต้กรณีมีความพยายามเช่ือมโยงการย้าย นพ.สุภัทร กับการ
คัดค้านร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ว่า การพยายามสื่อสารปั่นกระแสเช่นนี้เท่ากับตอกย้ำว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้ใครมาขวาง
กัญชาเสรีถึงข้ันถูกย้าย การสร้างความเสียหายต่อการทำความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนเป็นสิ่งท่ีไม่ควรทำ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus, เพจชมรมแพทย์ชนบท 
     - เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์โพสต์ของ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์ของผู้บริโภคว่า ย้าย นพ.สุภัทรทำไม หรือ
เป็นยุคมืด สธ. ปลัด สธ.ผู้มีส่วนร่วมในการออกคำสั่งนี้ต้องตอบคำถามประชาชนจะนะ 
     - เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์อินโฟกราฟิกของชมรมเภสัชชนบท เรียกร้อง สธ.ให้ทบทวนคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร  
     - เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์อินโฟกราฟิกของ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่  ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จ.สงขลา ไม่เห็นด้วยกับ
การโยกย้าย นพ.สุภัทร และเป็นกำลังใจให้ทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 
     - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์แถลงการณ์องค์กรกิจกรรม นศ. มศว. วิทยาเขตปัตตานี ประณามคำสั่งย้ายว่าเป็นสิ่งเลวร้าย
และยอมรับไม่ได้ ปิดกั้นเสรีภาพของข้าราชการในการแสดงออกต่อปัญหาทางสังคมและลดทอนคุณค่าประชาธิปไตย 
     4. ปมชุดตรวจ ATK 
     สื่อที่นำเสนอ (เพ่ิมเติม) : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ เปลวสีเงิน 
     - นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ที่ปรึกษา กมธ.สธ. โพสต์ถึงการสอบสวนเรื่องการนำ ATK ที่พยายามให้มีการจัดซื้อแบบล็อก
สเปคเอื้อประโยชน์บางบริษัท ว่า ตอนที่อภ.จัดซื้อ ATK เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน กระจายการเข้าถึง ATK ทำให้ตลาดลด
ราคาจาก 200-300 บาทต่อชุด เหลือเพียง 30-40 บาทในปัจจุบัน มีผู้สังเกตการณ์จาก สปสช. (แพทย์ชนบท 2 คน) ให้ข้อมูล
ที่ตั้งใจจะเอื้อประโยชน์ต่อบางบริษัทที่ขายในราคา 120 บาทต่อชุด พยายามปรับรายละเอียด TOR เพื่อล็อกสเปกให้กับ
บริษัทนี้ แต่สุดท้ายไม่สำเร็จ เพราะอภ.และ สธ. ไม่ทำตาม จุดที่น่าสงสัยคือ กมธ.สธ. ขอให้นพ.สุภัทร ผอ.รพ.จะนะ ส่ง
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ของรพ. มาให้ตรวจสอบ แต่ถูกปฏิเสธ เท่ากับยอมรับข้อกล่าวหาว่ามีการจัดซื้อชุด
ตรวจ ATK ด้วยอำนาจของ ผอ. ในราคาและยี่ห้อที่น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับที่ทางกลุ่มเครือข่ายพยายามผลักดัน และนำมาใช้
ในการคัดกรองในกทม. เพื่อให้มีการจัดซื้อจำนวนมาก ชาวจะนะจึงควรตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณในตอนนั้นว่า การ
จัดซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจในกทม. แทนที่จะใช้กับคนในพื้นที่ และเอาเวลาราชการมาดูแลคนในกทม. ทิ้งคนในพื้นที่ซึ่ง
กำลังประสบปัญหาโควิด เป็นเรื่องสมควรแล้วหรือไม่ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน 
     - นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กล่าวถึง ประเด็น ATK เรื่องนี้กรรมาธิการเคยเชิญชมรมแพทย์ชนบทไปช้ีแจงแล้ว จบไปแล้ว 
ตั้งแต่ปี 2564 แต่ช่วงปลายปี 2565 ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข คือ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย มีหนังสือเชิญให้ไปช้ีแจงเรื่อง
เดิม แต่ตนติดภารกิจจึงทำหนังสือเลื่อน ยังไม่ได้ไปช้ีแจง ส่วนกรณีแพทย์ชนบทบุกกรุงเป็นการดำเนินการเรื่องเงินบริจาค ได้
ช้ีแจงไปแล้ว รายละเอียดมีปรากฏในรายงานของกรรมาธิการแน่นอน 

          กัญชา  

ประเด็นสำคัญ 
    1.เผยแพร่องค์ความรู้การใช้กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus) 
     -นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันกรมฯ มีตำรับยาสมุนไพรเป็นภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยของชาติและได้รับการคัดเลือกจากผู้เช่ียวชาญทำเป็นรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ 324 ตำรับ ใน
จำนวนนี้มีตำรับยาที่มีกัญชาผสมปรุงเฉพาะรายใช้ในระบบบริการสุขภาพแล้ว 19 ตำรับ ส่วนภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านใน
ชุมชนพบตำรับยากัญชาท่ีใช้ปรุงตำรับยารักษาผู้ป่วยมากกว่า 76 ตำรับจากหมอพ้ืนบ้าน 20 ราย ยื่นขอรับรองตำรับกับกรมฯ 

- 
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และใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาเป็นส่วนประกอบในตำรับ รวมถึงได้ถอดองค์ความรู้การใช้กัญชาของชาวบ้านทั้ง 4 ภูมิภาค พบมี
การใช้ในวิถีชีวิตเป็นทั้งอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง ทั้งนี้  จากการลงพื้นที่ ณ หาดทรายรี เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี 
ตรวจสถานประกอบการ 2 ร้านไม่พบการกระทำผิด มีใบอนุญาตฯ ถูกต้อง ณ ท่ีตั้งสถานประกอบการชัดเจน 
     2.งายวิจัยการใช้กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook 
     -นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ โพสต์งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาที่ตีพิมพ์เมื่อสองปีก่อน ซึ่งได้รวบรวม 56 งานวิจัยเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ สรุปได้ว่าผู้ใช้กัญชาเป็นประจำ (โดยเฉพาะผู้ใช้ทุกวัน) และผู้ใช้กัญชาที่มีสาร THC สูง จะมีอัตราเสี่ยงเป็นโรคจิต 
(psychosis) เพิ่มมากข้ึน ดังนั้น การลดปัญหาการใช้สารเสพติด โดยเปลี่ยนจากการให้คนติดยาบ้ามาใช้กัญชาแทน ไม่ใช่วิธีที่
เหมาะสม เพราะทำให้เกิดปัญหาคนที่มีอาการทางจิตเพิ่มขึ้นได้แน่นอน รวมถึงการลดการใช้กัญชาเป็นวิธีลดอัตราเสี่ยงที่จะ
เกิดโรคจิต นอกจากน้ีพันธุกรรมของแต่ละบุคคลอาจมีผลต่อการเกิดโรคจิตแบบนี้ด้วย แต่ต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมให้แน่ชัด 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
     1. การให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, mcot, newtv, soudhitalk, thailandplus, thebangkokinsight, 
thestandard) 
     - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง  กรมควบคุมโรคได้เริ่มให้บริการแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว 
(LAAB) ตั้งแต่ ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย LAAB ไม่มาก จึงปรับรูปแบบการ
ให้บรกิารโดยเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมูลประโยชน์ของ LAAB เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบข้อมูลและซักถามก่อน
ตัดสินใจ   
    - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังสายพันธุ์ของกรมวิทย์ฯ ช้ีให้เห็นว่า 
ในระยะนี้ผู้ติดเช้ือส่วนใหญ่เปน็สายพันธุ์ BA.2.75 ซึ่ง LAAB สามารถใช้ได้ผลดี และปัจจุบันประเทศไทยไดเ้ข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ 
กรมควบคุมโรคจึงผลักดันการให้บริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในสถานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่รวมกันจำนวน
มากมีโอกาสติดเชื้อพร้อมกันหลายคน จะช่วยป้องกันการสูญเสียได้ 
     2. ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36 
     - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงคุณสมบัติของฟ้าทะลายโจร 
ว่า ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาด สามารถใช้ฟ้าทะลายโจรดูแลรักษาประชาชนเสริมแพทย์แผนปัจจุบัน แม้มีสายพันธุ์ใหม่ ๆ หรือ
การกลายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ ฟ้าทะลายโจรก็ยังรักษาได้ เนื่องจากเป็นตัวยาที่ออกฤทธ์ิวงกว้าง ขณะที่ยาแผนปัจจุบันจะเป็นการ
รักษาเฉพาะเจาะจงทำให้มีฤทธิ์ฆ่าเช้ือได้ดีมาก แต่มีจุดอ่อนตรงที่ถ้าออกฤทธิ์แล้วเชื้อกลายพันธุ์จะเกิดเชื้อดื้อยา ข้อห้ามคือ 
ในหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร มีโรคตับ โรคไต รุนแรง ซึ่ง เป็นข้อห้ามโดยทั่วไปของสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันทุกตัว ส่วน
วิธีการทานใหด้ปูริมาณสาร “แอนโดกราโฟไลด์” ในผู้ใหญ่ใช้ประมาณ 180 มก.ต่อวัน สำหรับเด็กใหล้ดหลั่นตามน้ำหนัก 
     3. รายงานสถานการณ์ในประเทศ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) 
     - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ 22-28 ม.ค. 2566 ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 472 ราย 
เฉลี่ย 67 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 29 ราย เฉลี่ย 4 ราย/วัน มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 160 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 99 ราย 

- 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 65 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด)  
    - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองประธานมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 เฝ้าฯ รับ
พระราชทานรางวัล โดยสาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.ราล์ฟ เอ. ดีฟรอนโซ จากสหรัฐ อเมริกา และสาขาการสาธารณสุข 
ได้แก่ นพ. ดักลาส อาร์.โลวี และ ดร.จอห์น ที. ชิลเลอร์ จากสหรัฐอเมริกา และ ศ.นพ.เอียน เอช.เฟรเซอร์ จากออสเตรเลีย/
สหราชอาณาจักร ได้รับพระราชทานรางวัลร่วมกัน 

- 

รมว.สธ.ประกาศทำสงครามยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch3plus, workpointtoday, INN) เพจสรยุทธ สุทัศนจินดา 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ประกาศทำสงครามยาเสพติด พร้อมแก้กฎหมาย ระบุ ใครถือครองยา

 



   4 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

เสพติดเกิน 1 เม็ด ไม่ใช่ผู้ป่วยจะเป็นผู้ค้า ผิดกฎหมายรุนแรง ทั้งนี้ เตรียมลงนามประกาศเร็ว ๆ นี ้
เสริมศักยภาพ “อสม. ระยอง” 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, hfocus, thaigov) 
    -  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ใน
ชุมชน จ.ระยอง เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ เพื่อฟื้นฟูความรู้และยกระดับเป็น อสม.หมอประจำบ้าน พร้อมย้ำให้ยึดอุดมการณ์จิต
อาสา ร่วมดูแลผู้สูงอายุตามนโยบาย และเร่งเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 

- 

ยันตรวจจิต ขรก. ไม่เลือกปฏิบัติ 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ผจก., hfocus) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต หารือร่วมสำนักงาน ก.พ. เรื่องการตรวจสุขภาพจิตก่อนเป็นข้าราชการ  
ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เป็นการตรวจคล้ายตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปเพื่อพิจารณาความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง
งานนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อผ่าน ครม.จะออกคู่มือรายละเอียดการตรวจที่ชัดเจน 

- 

ปลูกฝังการออกกำลังกาย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ 
     - นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะพ่อแม่ผู้ปกครองชักชวนบุตรหลานออกกำลังกาย เสริมสร้าง
กล้ามเนื้อตามช่วงวัยให้แข็งแรง แบ่งตามช่วงวัยได้ดังนี้ เด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี ควรให้ออกกำลังกาย ในรูปแบบการละเล่น/
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อเพิ่มทักษะในด้าน IQ และ EQ เด็กวัยประถม อายุ 7-12 ปี ในรูปแบบของกีฬาที่มีแรง
กระแทก เพิ่มความแข็งและความยืดหยุ่นให้แก่กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ เด็กวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี ในรูปแบบกีฬาหรือ
กิจกรรมเป็นทีมที่มีกฎกติกา เพื่อพัฒนาทักษะร่างกายและจิตใจ และดื่มให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน ทดแทนน้ำที่
เสียไประหว่างวัน 

- 

ฝุ่น PM 2.5 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน  
     -ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร เผยวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ อัตราการระบายอากาศจะไม่ดี 
เนื่องจากเพดานอากาศต่ำ เกิดสภาวะอากาศปิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรง
จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการสะสมของ PM2.5 ช่วงวันท่ี 1-4 กุมภาพันธ์ พื้นที่ กทม.และปริมณฑล
ควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด พื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯกลาง  
กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ 
     -นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.เชียงใหม่ ออกประกาศมาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร  
ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดตั้งแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ-์30 เมษายน 2566 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ มองมุมหมอ 
     - WHO กำหนดให้ฝุ่น PM2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง โดยมีรายงานของธนาคารโลกระบุว่าประเทศไทย 
มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศไปแลว้มากกว่า 50,000 ราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของภาครัฐท่ีต้องเสียไปในเรื่องของ
การรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น และถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก โดย
แหล่งกำเนิดของ PM2.5 หลักๆ คือจำนวนรถยนต์ที่ปล่อยควันพิษ การเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งเป็น
เรื่องที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง โดยการใช้มาตรการลดมลพิษจากฝุ่น PM2.5 ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวให้ได้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพท่ีจะเกิดขึ้นกับปชช.จำนวนมาก  

- 

การถ่ายโอนรพ.สต. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค 
     -ที่ประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา 
มีมติเห็นชอบขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ รวมถึงรพ.สต.แปลงยาว และรพ.สต. บ้านคลองหนึ่ง  

- 

โฆษณาออนไลน์อ้างรักษาโรค 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 
     -ผศ.ดร.ช่ืนสุมล บุนนาค ม.เทคโนโลยีมหานคร เผยสื่อโฆษณาออนไลน์จะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับเจตนา แต่การใช้ในทาง
บิดเบือน ตัวอย่างโฆษณาอาหารเสริมมีข้อห้ามอยู่แล้วว่าห้ามใช้คำต่าง ๆ ที่ผิดจรรยาบรรณ เช่น ดีเลิศ ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์ 
หายขาดฯลฯ...ที่จริงแล้วอาหารเสริม ไม่ใช่ยา ไม่สามารถรักษาโรคได้ แต่คนก็เชื่อในคำเหล่านี้ ผู้บริโภคยุคปัจจุบันจำเป็นต้อง
มีความรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งอย. ย้ำว่า โฆษณาที่ใช้คำหรู ๆ เหลือเช่ือ หรือยากต่อการพิสูจน์ มั่นใจได้เลยว่า โอ้อวดเกินจริง 
 
 
 

- 
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พบ"สารก่อมะเร็ง" คลุมมาบตาพุดเกินค่ามาตรฐาน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จดัการ, เว็บไซตผ์ู้จัดการ         
     - เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิสภา เสนอขอให้จัดการ
แก้ไขปัญหาไอระเหยสารอินทรีย์จากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดโดยด่วน ซึ่งนักวิชาการช้ีพบสารก่อมะเร็งในพื้นที่
มาบตาพุดสูงเกินค่ามาตรฐาน อันตรายต่อสุขภาพ ศาลปกครองวินิจฉัย ประกาศให้จ.ระยองเป็นเขตควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี 52 
แต่แผนปฏิรูปประเทศให้ยกเลิกภายในปี 64-65 ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชน ฯ ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านมาตลอด จาก
ข้อมูลที่มีอยู่พบว่าในปี 2542 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ประมาณ 65 แห่ง และในปี 2552 ที่มีการประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ มีโรงงานเพิ่มเป็น 130 แห่ง ปี 2565 มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 161 แห่ง ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเป็นโรงงานปิโตรเคมี 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้าถ่านหิน และโรงงานผลิตพลาสติก เป็นต้น 

- 

 


